

**กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประสบผลสำเร็จ คัดพื้นที่
โดดเด่นระดับประเทศ ระดับเขตมอบรางวัล พร้อมแสดงผลงาน เเสวณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เล็งใช้เป็นต้นแบบขยายผลพัฒนาทั่วประเทศ**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการประชุม
ประธานในที่ประชุมเปิดงานแสดงผลงานและผลสำเร็จโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ โรงแรม
เอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ว่า โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เป็นโครงการที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นโครงการที่กำหนดแนวทางพัฒนาโดยมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าการตลาด และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาการเกษตรที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ทั้งหน่วยงานภายในและนอกสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกร โดยมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาการเกษตรในแต่ละด้าน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการพัฒนาการเกษตร โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ
น้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานระดับจังหวัด ๆ ละ 1 พื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน โดยในปี
2554 มีพื้นที่ดำเนินงานทั้ง 76 จังหวัด รวม 90 จุด

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรวม ผลผลิตการเกษตร และรายได้ของเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในปัจจุบันที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและ
การผลิต ส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นา
และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งหาก
ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรของ
ประเทศแล้ว จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นด้วย ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ได้นำรูปแบบการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง โดยกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ ให้ยึดแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับสถานการณ์
มีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ควบคู่ไปกับการ
มุ่งเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การรวมกลุ่มเกษตรกร การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร ซึ่งจะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นที่ กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จึงได้เห็นชอบให้มีการประกวดการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างจังหวัดในเขตตรวจราชการและในระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตัดสินผลการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็นระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล และในระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 36 รางวัล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมและแผ่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดจัดงานเพื่อแสดงผลงานและผลสำเร็จโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณพื้นที่ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับเขตตรวจราชการ การบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เจษฎา แก้วกัลยา เป็นวิทยากร และการเสวนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งจากในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ รวม 350 คน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรชนะเลิศระดับประเทศ

รางวัลที่ 1	เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดลำพูน
รางวัลที่ 2	เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลที่ 3	เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชมเชย	เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดระยอง และเขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับเขตตรวจราชการ 18 เขต

เขตตรวจราชการที่ 1	รางวัลที่ 1	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รางวัลที่ 2	จังหวัดปทุมธานี
เขตตรวจราชการที่ 2	รางวัลที่ 1	จังหวัดลพบุรี	รางวัลที่ 2	จังหวัดชัยนาท
เขตตรวจราชการที่ 3	รางวัลที่ 1	จังหวัดปราจีนบุรี	รางวัลที่ 2	จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตตรวจราชการที่ 4	รางวัลที่ 1	จังหวัดกาญจนบุรี	รางวัลที่ 2	จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 5	รางวัลที่ 1	จังหวัดสมุทรสงคราม	รางวัลที่ 2	จังหวัดสมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6	รางวัลที่ 1	จังหวัดนครศรีธรรมราช	รางวัลที่ 2	จังหวัดชุมพร
เขตตรวจราชการที่ 7	รางวัลที่ 1	จังหวัดระนอง	รางวัลที่ 2	จังหวัดตรัง
เขตตรวจราชการที่ 8	รางวัลที่ 1	จังหวัดสตูล	รางวัลที่ 2	จังหวัดสงขลา
เขตตรวจราชการที่ 9	รางวัลที่ 1	จังหวัดระยอง	รางวัลที่ 2	จังหวัดตราด
เขตตรวจราชการที่ 10	รางวัลที่ 1	จังหวัดหนองคาย	รางวัลที่ 2	จังหวัดอุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 11	รางวัลที่ 1	จังหวัดสกลนคร	รางวัลที่ 2	จังหวัดนครพนม
เขตตรวจราชการที่ 12	รางวัลที่ 1	จังหวัดมหาสารคาม	รางวัลที่ 2	จังหวัดกาฬสินธุ์
เขตตรวจราชการที่ 13	รางวัลที่ 1	จังหวัดอำนาจเจริญ	รางวัลที่ 2	จังหวัดยโสธร
เขตตรวจราชการที่ 14	รางวัลที่ 1	จังหวัดบุรีรัมย์	รางวัลที่ 2	นครราชสีมา
เขตตรวจราชการที่ 15	รางวัลที่ 1	จังหวัดลำพูน	รางวัลที่ 2	จังหวัดลำปาง
เขตตรวจราชการที่ 16	รางวัลที่ 1	จังหวัดน่าน	รางวัลที่ 2	จังหวัดพะเยา
เขตตรวจราชการที่ 17	รางวัลที่ 1	จังหวัดพิษณุโลก	รางวัลที่ 2	เพชรบูรณ์
เขตตรวจราชการที่ 18	รางวัลที่ 1	จังหวัดนครสวรรค์	รางวัลที่ 2	จังหวัดพิจิตร